



Lenovo Cloud Managed Services สำหรับ Microsoft 365

เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงานของคุณ จัดการ รักษาความปลอดภัย และสนับสนุน
แอปพลิเคชัน ข้อมูล และกระบวนการของ Microsoft 365 ด้วยความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม

Smarter
technology
for all

Lenovo

พนักงานแบบไฮบริด ความต้องการด้านการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

การเปลี่ยนไปสู่การทำงานแบบไฮบริดและการทำงานจากระยะไกลทำให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการ แอปพลิเคชัน และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยไม่คำนึงถึงสถานที่

ความต้องการในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการย้ายข้อมูลไปยังระบบคลาวด์อาจทำให้ทรัพยากรด้านไอทีของคุณหยุดชะงักจากการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และสร้างแรงกดดันในด้านเวลา ความสามารถ และทักษะที่จำกัดของทีมงานฝ่ายไอที

การตระหนักรู้และการเอาชนะข้อผิดพลาดเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ หากท่านต้องการให้ธุรกิจเติบโตและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

ทางเลือกที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับไอทีแบบดั้งเดิม

การเปลี่ยนการดำเนินงานด้านไอทีจากโมเดลแบบคงที่และเชิงรับเป็น โมเดลเชิงรุกที่ชาญฉลาด จะช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้ในขณะเดียวกันก็รู้ทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้น

ปลดล็อกคุณค่าของสภาพแวดล้อม Microsoft 365

ชุด Microsoft 365 ของคุณมีการพัฒนาอยู่เสมอ ทีมงานฝ่ายไอทีของคุณต้องจัดการ ตรวจสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพ M365 อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้การสนับสนุนผู้ใช้ปลายทางเพื่อให้การลงทุนของคุณคุ้มค่าที่สุด แต่ยังมีทางเลือกที่เรียบง่าย ยืดหยุ่น และราคาประหยัดกว่า

ควบคุม Microsoft 365 ของคุณด้วย Lenovo Cloud Managed Services สำหรับ Microsoft 365 ให้การสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ การสำรองข้อมูลที่ไม่จำกัด และการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยให้แผนกไอทีของคุณพร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณ

ความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการรักษาความปลอดภัยให้กับพื้นที่ทำงานแบบไฮบริด



73% ขององค์กรกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการทำงานแบบไฮบริด⁴

นวัตกรรมทางธุรกิจเทียบกับความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน



76% ขององค์กรพยายามที่จะสร้างความสมดุลระหว่างนวัตกรรมทางธุรกิจและความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน¹

ความปลอดภัยทางไซเบอร์



76% ของ CIO คาดการณ์ว่าพวกเขาจะมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นในปี 2022¹

ความเสี่ยงจากมัลแวร์ที่เพิ่มจำนวนขึ้น



67% ขององค์กรรายงานว่าบริษัทของพวกเขาประสบกับมัลแวร์ในช่วงสองปีที่ผ่านมา²

ต้นทุนจริงที่เกิดจากการหยุดทำงาน

ต้นทุนของการหยุดทำงานโดยเฉลี่ยต่อชั่วโมง³

\$70,000

ขอแนะนำ **Lenovo Cloud Managed Services** สำหรับ **Microsoft 365**

Cloud Managed Services ของ **Lenovo** สำหรับ **Microsoft 365** ดูแลงานประจำวันของคุณเพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากไอทีเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และขยายธุรกิจของคุณ การมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจาก Microsoft มาทำงานให้กับธุรกิจของคุณจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้น ป้องกันการโจรกรรมทางไซเบอร์และการสูญหายของข้อมูล ได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งปลดปล่อยทีมของคุณจากงานด้านการดูแลระบบ พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม Microsoft **365** ให้มากที่สุด



การสนับสนุนที่มีการจัดการสำหรับ **M365**

การสนับสนุนที่มีการจัดการสำหรับ Microsoft 365 ของ Lenovo จะช่วยจัดความซับซ้อนในการปรับใช้และการจัดการ Microsoft 365 และช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากซัพพลายเออร์รายอื่นได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นคุณจึงสามารถทุ่มเททรัพยากรไปกับโครงการที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณ

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการที่ผ่านการรับรองจาก Microsoft จะช่วยรับรองว่าการเริ่มต้นใช้งานและการกำหนดค่าแอปพลิเคชัน Microsoft 365 ของคุณจะได้รับปรับให้เหมาะสมเพื่อความสำเร็จ เพื่อให้พนักงานของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นตั้งแต่วินาทีแรก



การสำรองข้อมูลที่มีการจัดการสำหรับ **M365**

การเข้าถึงการกู้คืนข้อมูลในทันทีและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจาก Lenovo ผู้เชี่ยวชาญของเราจึงรับรองได้ว่าข้อมูลที่สูญหายจะสามารถเรียกคืนได้ทุกเมื่อเพื่อธุรกิจของคุณดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

บริการสำรองข้อมูลที่มีการจัดการของเราจะให้การสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติอย่างครอบคลุมและการกู้คืนที่มีการจัดการ ทั้งในระดับผู้ใช้สำหรับ Microsoft Exchange และ OneDrive และในระดับองค์กรสำหรับ SharePoint และ Teams



Managed Security สำหรับ **M365**

ทีมผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจาก Microsoft จะช่วยรับรองว่านโยบายด้านความปลอดภัยนั้นสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทคุณและสภาพแวดล้อมการทำงานในสถานที่ แบบไฮบริด และแบบระยะไกลของคุณยังคงมั่นคงและปลอดภัย

การจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องสำหรับสภาพแวดล้อม Microsoft 365 ของคุณ พร้อมด้วย การตรวจสอบและบำรุงรักษา การป้องกันที่เชิงรุก มัลแวร์ และแรนซัมแวร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการทำงานในสถานที่ แบบไฮบริด และแบบระยะไกลของคุณจะยังคงปลอดภัยและมั่นคง

ง่ายดาย ยืดหยุ่น คุ้มค่า

Lenovo

สิ่งที่รวมอยู่ในนี้

โมดูล Lenovo Cloud Managed Services สำหรับ Microsoft 365 ทั้งสามรายการมอบสิ่งที่คุณต้องการเพื่อใช้ผู้เชี่ยวชาญของ Lenovo เป็นส่วนขยายของทีมงานฝ่ายไอทีของคุณ และปรับปรุงความปลอดภัย ผลผลิต และประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโต



- การเริ่มต้นใช้งานและการกำหนดค่า Microsoft 365 ให้เป็นมาตรฐานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันการเพิ่มประสิทธิภาพที่สำคัญ (Word, Excel, PowerPoint และ Outlook)
- การจัดการภาระงานของแอปพลิเคชันเพื่อให้แน่ใจว่าอนติไวรัสระบบคลาวด์จะได้รับการจัดการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม*
- การจัดการผู้ใช้ M365 รองรับ Azure Active Directory และ/หรือ Windows Server Active Directory เพื่อให้การทำงานร่วมกันทางธุรกิจและประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันอยู่ในระดับสูง
- การสนับสนุนการจัดการผู้เช่าสำหรับการเข้าถึงการจัดเตรียมเชิงรุกและการตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ใช้ที่มีการรับรองความถูกต้องและไม่ระบุตัวตน
- การเข้าถึงการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันผ่านทางพอร์ทัล อีเมล และโทรศัพท์



- การสำรองข้อมูลที่สำคัญของ M365 รวมถึงข้อมูลกลุ่ม Exchange, SharePoint, OneDrive และ Office 365 และ Teams
- รองรับการกู้คืนอย่างรวดเร็วเพื่อคืนหาบันทึกที่สูญหายภายในไม่กี่วินาที
- ความสามารถในการกู้คืนที่ยืดหยุ่นแบบ 'คลิกเดียว' ทำให้สามารถเรียกใช้การกู้คืนแบบกลุ่มหรือแบบแยกย่อยได้ทุกเมื่อ
- ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญของ Lenovo M365



- การสร้างรากฐานที่มั่นคงของการกำกับดูแลด้านไอทีและการรักษาความปลอดภัยของผู้เช่า
- การจัดการความสามารถของ Microsoft 365 Exchange Online Protection (EOP)
- การอัปเดตและการเพิ่มประสิทธิภาพนโยบายและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย
- การจัดการและการบำรุงรักษาการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญ
- การให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาช่องว่างด้านความปลอดภัยและปัญหาด้านความปลอดภัย

*ไม่รวมความช่วยเหลือเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของผู้ใช้ปลายทาง

เลือกบริการที่คุณต้องการในราคาที่คุณจ่ายได้



การจ่ายตามจำนวนผู้ใช้

ต้นทุนจะปรับตามจำนวนผู้ใช้ที่คุณเลือกรวมไว้ แนวทางการจ่ายตามจำนวนผู้ใช้นี้ทำให้การส่งมอบบริการของเราจะพัฒนาไปพร้อมๆ กับธุรกิจของคุณ ขณะที่ธุรกิจเติบโตขึ้น ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องจ่ายเงินมากเกินไปจนความจำเป็น



การเรียกเก็บเงินที่จ่ายรายเดือน

สุดท้าย การชำระเงินจะเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนที่คาดการณ์ได้ เมื่อคุณซื้อสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365 ร่วมกับการสมัครใช้งาน Lenovo Managed Services คุณจะได้รับการเรียกเก็บเงินหนึ่งรายการที่เรียบง่ายขึ้นในแต่ละเดือน ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการต้นทุนและการวางแผนงบประมาณ

ลงทะเบียนได้อย่างง่ายดาย และตั้งแต่วันที่ที่สิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365 ของคุณซิงค์กับบริการของเรา ผู้มีความสามารถด้านไอทีของคุณจะมีอิสระมากขึ้น เพื่อมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

ประสิทธิภาพของธุรกิจจะดียิ่งขึ้น

ช่วยให้ทรัพยากรด้านไอทีของคุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในขณะที่สภาพแวดล้อม Microsoft 365 ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งปลอดภัยและเชื่อถือได้ ทำท่าทางสภาพที่เป็นอยู่และเลือก Lenovo เป็นคู่ค้าของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ M365 และเชื่อมช่องว่างด้านทักษะทางไอทีเพื่อการทำธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

Lenovo
Cloud Managed Services
สำหรับ Microsoft 365

เริ่มต้นใช้งานเลย

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

1. รายงานสถานะของ CIO 2022 - Foundry
2. Konica Minolta, เอกสารทางเทคนิคเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านดิจิทัลและไอทีอันดับต้นๆ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง, 2021
3. IDC, แบบสำรวจต้นทุนของการหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนและวางแผนไว้, 2021
4. รายงานความปลอดภัยของพนักงานที่ทำงานจากระยะไกล DTEX 2021

ผลิตภัณฑ์และข้อเสนอจะขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ Lenovo ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Lenovo พยายามทุกวิถีทางเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด แต่จะขอไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดด้านบรรณาธิการ รูปภาพ หรือการพิมพ์ รูปภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น หากต้องการทราบเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์ บริการ และการรับประกันของ Lenovo ฉบับเต็ม โปรดไปที่ www.lenovo.com Lenovo และโลโก้ Lenovo เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Lenovo ชื่อบริษัท ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทอื่น

© Lenovo 2022 สงวนลิขสิทธิ์

Lenovo